

QUAN ĐIỂM PHÁT TRIỂN KHOA HỌC

- Điểm nhấn lý luận của Đại hội XVII

Đảng Cộng sản Trung Quốc

THS. NGUYỄN XUÂN CƯỜNG
Viện Nghiên cứu Trung Quốc

Từ ngày 17-21/10/2007, Đại hội toàn quốc lần thứ XVII Đảng Cộng sản (ĐCS) Trung Quốc đã tiến hành tại Bắc Kinh. Đại hội đã thảo luận và quyết định nhiều vấn đề quan trọng, trong đó “Quan điểm phát triển khoa học” (quan điểm phát triển một cách khoa học) được đưa vào “hệ thống lý luận về Chủ nghĩa xã hội (CNXH) đặc sắc Trung Quốc”, đặt ngang hàng với lý luận Đặng Tiểu Bình, tư tưởng quan trọng “Ba đại diện”. Quan điểm phát triển khoa học trở thành điểm nhấn về lý luận của Đại hội XVII.

I. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA QUAN ĐIỂM PHÁT TRIỂN KHOA HỌC

Báo cáo Chính trị Đại hội XVII nêu rõ: “Quan điểm phát triển khoa học là *sự kế thừa và phát triển* tư tưởng quan trọng về sự phát triển của tập thể lãnh đạo trung ương thế hệ thứ ba; là *sự thể hiện*

tập trung thế giới quan, phương pháp luận về sự phát triển của chủ nghĩa Mác; là *lý luận khoa học* vừa kế thừa, vừa tiến cùng thời đại cùng với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Mao Trạch Đông, lý luận Đặng Tiểu Bình và tư tưởng quan trọng “Ba đại diện”; là *phương châm chỉ đạo quan trọng* trong phát triển kinh tế xã hội Trung Quốc; là tư tưởng chiến lược to lớn cần phải kiên trì và quán triệt trong phát triển CNXH đặc sắc Trung Quốc.”

Báo cáo đã trình bày toàn diện về quan điểm phát triển khoa học, trong đó hàm nghĩa quan trọng đầu tiên là *phát triển*, hạt nhân là *lấy con người làm gốc*, yêu cầu cơ bản là *toàn diệnSHIP ngành bền vững*, phương thức cơ bản là *tính toán tổng thể*.

“*Phát triển*” là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của Đảng cầm quyền chấn

hưng đất nước. Phát triển có ý nghĩa quyết định trong xây dựng toàn diện xã hội khá giả, đẩy nhanh hiện đại hóa XHCN. Phải nắm chắc trọng tâm xây dựng kinh tế, tập trung tinh thần vào xây dựng, toàn tâm toàn ý mưu cầu phát triển, không ngừng giải phóng và phát triển sức sản xuất xã hội. Phải thực hiện tốt hơn chiến lược khoa học giáo dục chấn hưng đất nước, chiến lược nhân tài cường quốc, chiến lược phát triển bền vững, ra sức nắm bắt quy luật phát triển, sáng tạo ý tưởng phát triển, chuyển biến phương thức phát triển, hoá giải những vấn đề khó trong phát triển, nâng cao chất lượng và hiệu quả phát triển, thực hiện sự phát triển vừa tốt vừa nhanh, tạo cơ sở vững chắc phát triển CNXH đặc sắc Trung Quốc. Ra sức thực hiện sự *phát triển khoa học* lấy con người làm gốc, toàn diện, nhịp nhàng và bền vững, thực hiện sự *phát triển hài hoà* thống nhất hữu cơ giữa các mặt, đoàn kết thân ái giữa các thành viên xã hội, thực hiện sự *phát triển hoà bình* vừa thông qua bảo vệ hoà bình thế giới để phát triển bản thân, vừa thông qua phát triển bản thân để bảo vệ hoà bình thế giới.

“*Lấy con người làm gốc*”: toàn tâm toàn ý phục vụ nhân dân là tôn chỉ căn bản của Đảng, tất cả mọi công tác và phấn đấu của Đảng là để mang lại hạnh phúc cho nhân dân. Phải luôn thực hiện tốt, bảo vệ tốt, phát triển tốt lợi ích của đông đảo nhất quần chúng nhân dân, coi đó là xuất phát điểm và mục đích của tất

cả các công việc của Đảng và Nhà nước, tôn trọng địa vị chủ thể của nhân dân, phát huy tinh thần sáng tạo đầu tiên của nhân dân, bảo đảm mọi quyền lợi của nhân dân, đi con đường cùng giàu có, thúc đẩy sự phát triển toàn diện của con người, thực hiện sự phát triển vì nhân dân, phát triển dựa vào nhân dân và nhân dân được hưởng thành quả phát triển.

“*Phát triển toàn diện nhịp nhàng và bền vững*”: phải căn cứ vào bố cục tổng thể của sự nghiệp XHCN đặc sắc Trung Quốc, thúc đẩy toàn diện xây dựng kinh tế, xây dựng chính trị, xây dựng văn hoá, xây dựng xã hội, thúc đẩy sự nhịp nhàng giữa các khâu, các mặt trong xây dựng hiện đại hoá, thúc đẩy sự nhịp nhàng giữa quan hệ sản xuất và lực lượng sản xuất, giữa kiến trúc thượng tầng và cơ sở kinh tế. Kiên trì con đường phát triển văn minh, sản xuất phát triển, đời sống sung túc, sinh thái tốt lành, xây dựng xã hội tiết kiệm tài nguyên, môi trường thân thiện, thực hiện sự thống nhất giữa tốc độ cơ cấu chất lượng hiệu quả, sự phối hợp giữa phát triển kinh tế và môi trường tài nguyên dân số, làm cho nhân dân sản xuất và sinh sống trong môi trường sinh thái tốt lành, thực hiện sự phát triển liên tục của kinh tế xã hội.

“*Tính toán tổng thể*”: phải nhận thức đúng đắn và xử lý thoả đáng các quan hệ lớn trong sự nghiệp xây dựng XHCN đặc sắc Trung Quốc. Tính toán tổng thể, thống nhất quy hoạch phát triển giữa

thành thị và nông thôn, giữa các vùng miền, giữa kinh tế và xã hội, giữa con người với tự nhiên, giữa phát triển trong nước và mở cửa đối ngoại, giữa trung ương với địa phương, giữa lợi ích cá nhân và lợi ích tập thể, giữa lợi ích cục bộ và lợi ích tổng thể, giữa lợi ích trước mắt và lâu dài, phát huy đầy đủ tính tích cực của các bên. Tính toán tổng thể hai cực diện lớn trong nước và quốc tế, ứng phó với thách thức và rủi ro, xây dựng môi trường quốc tế lành mạnh. Vừa phải nhìn toàn cục, thống nhất quy hoạch, vừa phải nắm vững công tác chủ yếu có liên quan tới toàn cục và các vấn đề nổi cộm liên quan tới lợi ích của quần chúng, ra sức thúc đẩy, trọng điểm đột phá.

II. BỐI CẢNH, VAI TRÒ, Ý NGHĨA CỦA QUAN ĐIỂM PHÁT TRIỂN KHOA HỌC

Đặng Tiểu Bình từng nói CNXH là giải phóng và phát triển sức sản xuất, phát triển là mục tiêu, phát triển là mấu chốt để giải quyết tất cả các vấn đề của Trung Quốc. Từ Hội nghị Trung ương 3 khóa XI (năm 1978), thể hệ lãnh đạo trung ương thứ hai đứng đầu là Đặng Tiểu Bình đã xác định đường lối cơ bản là “một trung tâm, hai điểm cơ bản”, đưa ra chiến lược “Ba bước đi” trong xây dựng hiện đại hóa XHCN. Từ cải cách mở cửa đến nay, Trung Quốc đã giành được nhiều thành tựu to lớn. Kinh tế Trung Quốc liên tục 4 năm từ năm 2003-2006 tăng trưởng trên 10%, liên tục 7 năm từ năm 2000 tăng trưởng trên 8%.. GDP năm 2006 đạt 21.087,1 tỷ NDT⁽¹⁾,

tổng lượng kinh tế đứng thứ 4 trên thế giới. Tuy nhiên, Trung Quốc phải đối mặt với các vấn đề như: tăng trưởng kinh tế chưa gắn liền với tiến bộ xã hội, chênh lệch giữa thành thị và nông thôn, giữa các vùng miền ngày càng mở rộng.

Báo cáo Chính trị Đại hội XVII nhấn mạnh “đặc trưng mang tính giai đoạn” rất rõ nét: “thực lực kinh tế tăng cường rõ nét, đồng thời trình độ tổng thể của lực lượng sản xuất vẫn chưa cao, năng lực tự chủ sáng tạo vẫn chưa mạnh, mâu thuẫn mang tính cơ cấu hình thành từ lâu và phương thức tăng trưởng theo chiều rộng vẫn chưa chuyển biến về cơ bản; thể chế kinh tế thị trường XHCN bước đầu hình thành, nhưng cải cách phải đối mặt với mâu thuẫn và những vấn đề ở tầng sâu...; tính toán tổng thể các mặt lợi ích còn khó...; nhiệm vụ thu hẹp chênh lệch giữa thành thị và nông thôn, giữa các vùng miền, giữa phát triển kinh tế và tiến bộ xã hội còn gian nan, còn cần phải đi sâu cải cách chính trị, xây dựng và quản lý xã hội phải đối mặt với nhiều vấn đề mới...; tính toán tổng thể phát triển trong nước và mở cửa đối ngoại đứng trước yêu cầu cao hơn...”.

Những năm 1978-2003 là thời kỳ Trung Quốc tranh đua về “tốc độ tăng trưởng”, mang lại những thành tựu to lớn, sức mạnh tổng hợp của quốc gia đã đạt trình độ mới. Tuy nhiên, nếu tiếp tục cuộc đua “tốc độ tăng trưởng”, Trung Quốc sẽ phải đối mặt với các vấn đề nan giải như nguồn tài nguyên, năng lượng,

đất đai, nguồn nước, môi trường, xã hội, nguồn lực con người...

Quan điểm phát triển khoa học được đưa ra trên cơ sở tổng kết tiến trình cải cách mở cửa, xây dựng hiện đại hóa của Trung Quốc. Bài học của cải cách mở cửa đó là “10 kết hợp”: *Kết hợp* giữa nguyên tắc cơ bản của Chủ nghĩa Mác với thúc đẩy Trung Quốc hóa Chủ nghĩa Mác, *kết hợp* giữa kiên trì 4 nguyên tắc cơ bản với kiên trì cải cách mở cửa, *kết hợp* giữa tôn trọng tinh thần sáng tạo đầu tiên của nhân dân với tăng cường và cải tiến sự lãnh đạo của Đảng, *kết hợp* giữa kiên trì chế độ XHCN với phát triển kinh tế thị trường, *kết hợp* giữa đẩy mạnh chuyển biến cơ sở hạ tầng và thúc đẩy cải cách kiến trúc thượng tầng, *kết hợp* giữa phát triển sức sản xuất xã hội với nâng cao tổ chức văn minh của toàn dân tộc, *kết hợp* giữa nâng cao hiệu quả và thúc đẩy công bằng xã hội, *kết hợp* giữa kiên trì độc lập tự chủ và tham gia toàn cầu hóa kinh tế, *kết hợp* giữa thúc đẩy cải cách phát triển với bảo đảm ổn định xã hội, *kết hợp* giữa thúc đẩy sự nghiệp vĩ đại CNXH đặc sắc Trung Quốc và công trình mới vĩ đại xây dựng Đảng.

Quan điểm phát triển khoa học đã được Đại hội XVII thảo luận và nhất trí đưa vào Điều lệ Đảng. Điều lệ viết: “Từ sau Đại hội XVI, Trung ương Đảng đã kiên trì sự chỉ đạo của lý luận Đặng Tiểu Bình và tư tưởng quan trọng “Ba đại diện”, căn cứ vào yêu cầu phát triển mới, tập trung trí tuệ toàn Đảng, đưa ra quan điểm phát triển khoa học, lấy con

người làm gốc, phát triển bền vững, hài hòa, toàn diện. Quan điểm phát triển khoa học là lý luận khoa học, vừa kế thừa chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Mao Trạch Đông, lý luận Đặng Tiểu Bình và tư tưởng quan trọng “ba đại diện”, vừa tiến cùng thời đại, là phương châm chỉ đạo quan trọng sự phát triển kinh tế xã hội nước ta, là tư tưởng chiến lược cần phải kiên trì và quán triệt trong phát triển CNXH đặc sắc Trung Quốc”.

Như vậy, sự phát triển của Trung Quốc trong giai đoạn mới cần có một lý luận để chỉ đạo. Quan điểm phát triển khoa học tiến hành tổng kết tiến trình cải cách mở cửa, nhận thức lại quá trình phát triển, đưa ra phương hướng chỉ đạo mới trước tiến trình công nghiệp hóa, đô thị hóa, thị trường hóa, thông tin hóa và quốc tế hóa. Quan điểm phát triển khoa học nhấn mạnh phát triển khoa học, phát triển hài hòa và phát triển hoà bình. Đây chính là thế giới quan của sự phát triển mới.

Hiện nay, Trung Quốc coi quan điểm phát triển khoa học là tư tưởng chiến lược quan trọng, là nội dung quan trọng trong hệ thống lý luận xây dựng CNXH đặc sắc Trung Quốc, là nâng cao nhận thức về quy luật xây dựng CNXH; là sự thăng hoa nhận thức về quy luật phát triển kinh tế xã hội trong điều kiện kinh tế thị trường XHCN; là sáng tạo to lớn về lý luận phát triển chủ nghĩa Mác, là tư tưởng chỉ đạo cải cách mở cửa, xây dựng hiện đại hoá, là sáng tạo quan trọng của tập thể thế hệ lãnh đạo thứ tư

của ĐCS Trung Quốc do Tổng Bí thư Hồ Cẩm Đào đứng đầu.

III. QUAN ĐIỂM PHÁT TRIỂN KHOA HỌC: THỰC TIỄN VÀ LÝ LUẬN

Hội nghị Trung ương 3 khoá XVI của ĐCS Trung Quốc (tháng 10- 2003) thông qua “*Quyết định về mấy vấn đề hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường XHCN*”, đã nêu ra quan điểm phát triển khoa học. Hội nghị Trung ương 5 khoá XVI (tháng 10-2005) thông qua “*Kiến nghị của Trung ương ĐCS Trung Quốc về chế định quy hoạch phát triển kinh tế và xã hội 5 năm lần thứ XI*”, nêu ra nội dung phải kiên trì lấy quan điểm phát triển khoa học để thống lĩnh toàn cục phát triển kinh tế, xã hội.

Từ Đại hội XVI (2002) đến nay, Trung Quốc giương cao ngọn cờ phát triển một cách khoa học. “5 tính toán tổng thể” trở thành nhận thức chung của lãnh đạo các cấp và được thực hiện ở nhiều địa phương. Tăng trưởng kinh tế gắn liền với tiến bộ xã hội được coi trọng, công cuộc xây dựng nông thôn mới XHCN được triển khai thực chất, phát triển giữa các vùng miền được phối hợp, các vấn đề xã hội, dân sinh được coi trọng giải quyết.

Quan điểm phát triển và “5 tính toán tổng thể”: Quyết định của Trung ương ĐCS Trung Quốc về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường XHCN đưa ra “5 tính toán tổng thể”: tính toán tổng thể để thống nhất quy hoạch phát triển giữa thành thị và nông thôn, giữa các vùng

miền, giữa kinh tế và xã hội, giữa con người với tự nhiên, giữa phát triển trong nước và mở cửa đối ngoại.

Về tính toán tổng thể, phối hợp phát triển giữa thành thị và nông thôn, Trung Quốc đã tiến hành theo chủ trương “lấy thành thị lôi kéo nông thôn, lấy công nghiệp hỗ trợ nông nghiệp”, áp dụng các biện pháp để giảm thiểu sự phân cách giữa thành thị và nông thôn, đưa giải quyết vấn đề “tam nông” đặt trong tổng thể phát triển kinh tế-xã hội, thúc đẩy xây dựng nông thôn mới XHCN.

Về phối hợp phát triển giữa các vùng miền, Trung Quốc chủ trương thúc đẩy miền Trung trỗi dậy, tiến hành đại khai phát miền Tây, chấn hưng vùng công nghiệp Đông Bắc, khuyến khích các vùng, địa phương liên kết hình thành các cực tăng trưởng mới. Hợp tác vùng Chu Giang mở rộng, liên kết 9 tỉnh (Quảng Đông, Quảng Tây, Vân Nam, Tứ Xuyên, Quý Châu, Hồ Nam, Giang Tây, Phúc Kiến, Hải Nam) và hai khu hành chính đặc biệt (Hong Kông, Ma Cao), tạo thành hợp tác vùng lớn nhất ở Trung Quốc (9+2). Năm 2006, Quảng Tây đưa ra chủ trương phát triển hợp tác kinh tế Vịnh Bắc Bộ mở rộng, phấn đấu xây dựng cực tăng trưởng mới giữa Trung Quốc và ASEAN. Có thể thấy, hợp tác vùng Chu Giang mở rộng và hợp tác kinh tế Vịnh Bắc Bộ mở rộng là việc vận dụng sáng tạo quan điểm phát triển khoa học, phối hợp phát triển giữa thành

thị và nông thôn, giữa vùng miền, giữa phát triển trong nước và mở cửa đối ngoại của Quảng Đông và Quảng Tây.

Sự nghiệp phát triển xã hội cũng giành được những thành tựu rõ nét. Năm 2006, số sinh viên đại học và cao đẳng đạt 25 triệu em, số học sinh trung học phổ thông đạt 43,42 triệu em. Giáo dục nghĩa vụ nông thôn được đưa vào phạm vi bảo đảm tài chính công cộng. Sự nghiệp khoa học kỹ thuật có bước tiến triển lớn, tàu vũ trụ có người lái Thần Châu V và Thần Châu VI đã được phóng lên thành công. Sự nghiệp y tế đã giành được những thành công trong phòng chống dịch SARS, cúm gia cầm. Tới cuối năm 2005, Trung Quốc đã xây dựng 1.410 trung tâm y tế dự phòng cấp huyện và 250 trung tâm của các tỉnh, thành phố. Tới cuối năm 2006 đã có 410 triệu nông dân tham gia y tế hợp tác nông thôn kiểu mới. Tới cuối năm 2006, toàn quốc có 2.778 thư viện công cộng, 1.617 bảo tàng, phủ sóng truyền hình đạt 96,2% tổng dân số⁽²⁾.

Đại hội XVII nhấn mạnh, trên cơ sở phát triển kinh tế, chú trọng hơn tới xây dựng xã hội, ra sức bảo đảm và cải thiện dân sinh, thúc đẩy cải cách thể chế xã hội, mở rộng dịch vụ công cộng, hoàn thiện quản lý xã hội, thúc đẩy công bằng xã hội. Báo cáo Chính trị Đại hội XVII đưa ra *chuyển đổi phương thức phát triển kinh tế*, thay cho khái niệm chuyển đổi phương thức *tăng trưởng kinh tế*

trước đây; *hai là*, nêu lên yêu cầu mới về tăng trưởng kinh tế, theo đó thay đổi tăng trưởng kinh tế từ chỗ chủ yếu dựa vào sự lôi kéo của *đầu tư, xuất khẩu* sang dựa vào sự lôi kéo của *tiêu dùng, đầu tư, xuất khẩu*; từ chỗ chủ yếu dựa vào sự lôi kéo của khu vực II (công nghiệp, xây dựng) sang dựa vào sự lôi kéo hiệp đồng của cả ba khu vực I (nông, lâm, ngư nghiệp), II và III (dịch vụ); từ chỗ chủ yếu dựa vào *tiêu hao tài nguyên vật chất* sang dựa vào *tiến bộ khoa học kỹ thuật*, nâng cao trình độ của người lao động và sự sáng tạo trong công tác quản lý. Chủ trương phát triển kinh tế vừa “tốt” vừa “nhanh” và chuyển đổi phương thức phát triển kinh tế thể hiện rõ quan điểm phát triển một cách khoa học.

Tuy sự phối hợp giữa thành thị và nông thôn, giữa kinh tế và xã hội, giữa vùng miền... có được thành tựu bước đầu, song, hiện nay sự phối hợp giữa trung ương và địa phương, lợi ích giữa cá nhân và tập thể, lợi ích giữa các vùng miền khác nhau chưa thật sự hài hoà. Do vậy, Đại hội XVII đã đưa ra “10 tính toán tổng thể”: “tính toán tổng thể, thống nhất quy hoạch phát triển giữa thành thị và nông thôn, giữa các vùng miền, giữa kinh tế và xã hội, giữa con người với tự nhiên, giữa phát triển trong nước và mở cửa đối ngoại, giữa trung ương với địa phương, giữa lợi ích cá nhân và lợi ích tập thể, giữa lợi ích cục bộ và lợi ích

tổng thể, giữa lợi ích trước mắt và lâu dài, giữa đại cục trong nước và quốc tế”.

Có thể thấy, quan điểm phát triển khoa học có nhiều nội dung phong phú và sâu sắc. Quan điểm phát triển khoa học liên quan tới xây dựng xã hội hài hòa XHCN và xây dựng toàn diện xã hội khá giả.

Quan điểm phát triển khoa học và xã hội hài hòa XHCN: Năm 2006, Hội nghị Trung ương 6 khoá XVI đã đưa ra “*Quyết định về mấy vấn đề lớn xây dựng xã hội hài hòa XHCN*”, xác định tư tưởng chỉ đạo, mục tiêu nhiệm vụ, nguyên tắc xây dựng, bố cục và các bước xây dựng xã hội hài hòa XHCN Trung Quốc. Nội dung và mục tiêu chính của xã hội hài hòa XHCN là dân chủ pháp trị; công bằng chính nghĩa; tin tưởng, thương yêu lẫn nhau; tràn đầy sức sống; yên ổn có trật tự; con người sống hài hòa với môi trường thiên nhiên.

Quan điểm phát triển khoa học là tư tưởng chiến lược chỉ đạo sự phát triển kinh tế-xã hội của Trung Quốc, là chỉ đạo đối với xây dựng xã hội hài hòa XHCN. Yêu cầu bản chất của việc xây dựng xã hội hài hòa XHCN là xử lý đúng đắn những mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, trong khi hạt nhân và bản chất của quan điểm phát triển khoa học là lấy con người làm gốc, tức thực hiện mục tiêu phát triển toàn diện con người, không ngừng thỏa mãn nhu cầu về vật chất và tinh thần của nhân dân, bảo đảm quyền

lợi về chính trị, kinh tế, văn hóa... của người dân. Quan điểm phát triển khoa học nhấn mạnh phát triển vì con người, toàn diện, nhịp nhàng và bền vững chính là quy luật cơ bản cần tuân theo trong xây dựng xã hội hài hòa XHCN. Muốn xây dựng xã hội hài hòa XHCN cần phải quán triệt thực hiện quan niệm phát triển khoa học, bởi vì mục tiêu của quan điểm phát triển khoa học là thực hiện sự phát triển hài hòa giữa con người-xã hội và tự nhiên. Ra sức xây dựng văn minh vật chất, văn minh tinh thần và văn minh chính trị như là tiền đề để xây dựng xã hội hài hòa XHCN.

Phát triển khoa học và hài hòa xã hội có mối quan hệ chặt chẽ. Báo cáo Chính trị Đại hội XVII nêu rõ, không có phát triển một cách khoa học thì không có hài hòa xã hội, không có hài hòa xã hội thì rất khó thực hiện phát triển khoa học.

Quan điểm phát triển khoa học và xây dựng toàn diện xã hội khá giả: Xây dựng toàn diện xã hội khá giả vào năm 2020 là mục tiêu đã được xác định tại Đại hội XVI năm 2002. Báo cáo Chính trị Đại hội XVII đã nêu lên một số yêu cầu mới, cao hơn cho mục tiêu xây dựng toàn diện xã hội khá giả. Trong số các yêu cầu mới này có hai nội dung lần đầu tiên được đưa ra: *một là*, nêu lên mục tiêu đạt GDP bình quân đầu người năm 2020 tăng gấp 4 lần năm 2000; *hai là*, nêu lên khái niệm xây dựng *văn minh sinh thái*; theo đó cơ bản hình thành cơ cấu ngành,

phương thức tăng trưởng và mô hình tiêu dùng đáp ứng yêu cầu tiết kiệm tài nguyên, năng lượng và bảo vệ môi trường sinh thái. Có thể thấy, nội dung của quan điểm phát triển khoa học thống nhất với mục tiêu cơ bản của xây dựng toàn diện xã hội khá giả. Quá trình xây dựng toàn diện xã hội khá giả chính là quá trình quán triệt thực hiện quan điểm phát triển khoa học. Trung Quốc đang phấn đấu giành thắng lợi mới trong công cuộc xây dựng toàn diện xã hội khá giả.

* * *

Đại hội XVII ĐCS Trung Quốc đã thành công, xác định rõ những chỉ đạo về lý luận và tư tưởng, thông qua Điều lệ Đảng (sửa đổi, bổ sung), ra đời ban lãnh đạo mới. Các văn kiện của Đại hội đã thể hiện những nhận thức và cách làm mới trước tình hình mới. Quan điểm phát triển khoa học được coi là điểm nhấn lý luận của Đại hội XII, là sợi chỉ đỏ xuyên suốt Báo cáo Chính trị. Quan điểm phát triển khoa học là đột phá về lý luận của tập thể hệ lãnh đạo thứ tư của ĐCS Trung Quốc đứng đầu là Tổng Bí thư Hồ Cẩm Đào. Quan điểm phát triển khoa học trở thành tư tưởng chiến lược to lớn chỉ đạo sự phát triển kinh tế-xã hội của Trung Quốc trước bối cảnh thời đại mới.

CHÚ THÍCH

1. Công báo thống kê Trung Quốc năm 2006 (<http://www.chinagateway.com.cn/chinese/yw/67979.htm>)
2. http://news.xinhuanet.com/newscenter/2007-09/18/content_6749019.htm

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Báo cáo Chính trị Đại hội XVII Đảng Cộng sản Trung Quốc (Tân Hoa xã)
2. 科学发展观 干部学习读本, 红旗出版社, 北京, 2006.
3. 18 Điểm sáng của Đại hội XVII, Báo Nguyệt Đàm, ngày 26-10-2007. (bản Trung văn).
4. Báo cáo Đại hội XVII đã phân tích sâu sắc về quan điểm phát triển khoa học, Thời báo học tập, ngày 12-12-2007. (bản Trung văn).
5. Hệ thống lý luận CNXH đặc sắc Trung Quốc - hệ thống lý luận đổi mới Trung Quốc đương đại, Báo Văn Hối, ngày 5-11-2007 (bản Trung văn).
6. Từ Đại hội XVI đến Đại hội XVII là 5 năm giương cao ngọn cờ phát triển khoa học, Báo kinh tế tham khảo, ngày 12-10-2007 (bản Trung văn).